



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
เรื่อง ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

.....
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๗๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่าง
และคาดว่าจะว่าง พร้อมข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๕- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
(๑๕ วัน ทำการ) โดยให้ยื่นคำร้องขอย้าย ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
ในวัน เวลาราชการ

อนึ่ง หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือพ้นกำหนดการพิจารณาย้ายตามระยะเวลา
ในรอบที่กำหนด ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก และหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ผู้ใดประสงค์ย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสุพร สามัตถิยะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

**ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	กิจกรรม	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒
๑	สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไซต์ สพท./สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย ๑) สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการข้าราชการครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา	ก่อนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖	ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)
๓	สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งไปถึง สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย	ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	กรณีขอย้ายไปต่าง สพท./สศศ. สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปถึง สพท./สศศ. ที่รับย้าย	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	สพท./สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษา ที่ผู้ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก่อนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ก่อนวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖	สถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง สพท./สศศ.	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย
๗	สพท./สศศ. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท. กำหนด		
๘	กลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด		
๙	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติการย้าย	ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๐	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ.	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้



รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ก่อนลำดับแรก หากไม่มี ให้พิจารณาประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา เป็นลำดับถัดไป

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ๑.๑ ความรู้ ๑) ปรินญาเอก ๒) ปรินญาโท ๓) ปรินญาตรี ๔) ต่ำกว่าปรินญาตรี	(๓๐) (๕) ๕ ๔ ๓ ๒	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
	๑.๒ ความสามารถ ๑) รับผิดชอบ ๕ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๒) รับผิดชอบ ๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๓) รับผิดชอบ ๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๔) รับผิดชอบ ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๕) รับผิดชอบ ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม	(๑๐) ๑๐ ๘ ๖ ๔ ๒	พิจารณาจาก งาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส่งผลการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนด ให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยแนบคำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสารหลักฐานที่มอบหมาย ให้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน
	๑.๓ ประสบการณ์การสอน ๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย ๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ ที่ขอย้าย	(๑๐) ๑๐ ๕	พิจารณาจาก ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภท เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง สังกัด สพ.บ. ไป สังกัด สพ.บ. หรือ สังกัด สพ.ม. ไป สังกัด สพ.ม. หรือ สังกัด สศ.ศ. ไป สังกัด สศ.ศ.



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๑.๔ วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา</p> <p>๑) วิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา</p> <p>๒) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p> <p>๓) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๓</p> <p>๐</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานที่ให้เห็นว่ามีประสบการณ์การสอน</p> <p>ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>
๒	<p>ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียน และสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน</p> <p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๒๐)</p> <p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อนักเรียนที่ผู้ขอย้ายรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับรางวัล ระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของผู้ขอย้ายในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>
	<p>๒.๒ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา</p> <p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของสถานศึกษาปัจจุบันของผู้ขอย้ายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอย้ายมีส่วนรับผิดชอบในผลงาน/รางวัล นั้น</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายและผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๓	<p>ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๑๐) ๑๐ (ปีละ ๑ คะแนน)</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ผู้ขอย้ายมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิม ถูกยุบ รวม หรือเลิกให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาเดิมที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษา ปัจจุบันมานับรวมกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๒ วรรคสอง โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวม เวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี</p>
๔	<p>สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง ๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ</p>	<p>(๑๐) ๑๐ ๘</p>	<p>พิจารณาจาก รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อ สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ. ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หรือตามประกาศพื้นที่พิเศษ ของกระทรวงการคลังที่ประกาศให้อยู่ในวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.cgd.go.th)</p>
๕	<p>การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๕.๑ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๕ ครั้งขึ้นไป ๒) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๑ - ๔ ครั้ง</p>	<p>(๑๐) (๕) ๕ ครั้งละ ๑ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนาฉบับที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงาน ที่จัดการอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับ การอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ร	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากที่สุด</p> <p>๒) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก</p> <p>๓) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ปานกลาง</p> <p>๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย</p> <p>๕) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหา ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสาร ผ่าน QR Code</p>
๖	<p>การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๖.๑ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์</p> <p>๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน</p> <p>๔) เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>
	<p>๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๒) เคยถูกตักเตือน</p> <p>๓) เคยถูกภาคทัณฑ์</p> <p>๔) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือจากแบบคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่รายงาน ข้อมูลอื่น ๆ ตามข้อ ๑</p>
๗	<p>ความอาวุโสตามหลักราชการ</p> <p>๗.๑ วิद्यฐานะ</p> <p>๑) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>๒) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญ</p> <p>๓) วิद्यฐานะชำนาญการพิเศษ</p> <p>๔) วิद्यฐานะชำนาญการ</p> <p>๕) ไม่มีวิद्यฐานะ</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงให้เห็นว่า มีวิद्यฐานะตามที่รายงาน</p>
	<p>๗.๒ อายุราชการ</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป</p> <p>๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>ปีละ ๐.๕</p> <p>คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีในแต่ละครั้ง</p>
	รวม	๑๐๐	

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ



แบบแสดงอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน		พ.น.ราชการ		ครู	พิเศษ	บุคลากร	ครู	ธุรการ	นักการ	รวมครู+	จำนวน	ขาด-เกิน	ร้อยละ	กษ.
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ร้อยละ	ผู้สอน	พิเศษ												
													(1)				(2)					(3)	(4)	(5)	(6)											
อำเภอเมืองยโสธร																																				
1	บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร)	5	1	45	6			50	7	1	0	6	7	0	0	3	3	-1	0	-3	-4	-57.14			1			1	1	1	5	-2	-28.57			
2	บ้านหนองแสง	10	2	43	6			53	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14		1		1		1	1	4	-3	-42.86	ป1			
3	บ้านกุดจอกห้องพอกชีเหล็ก	9	2	38	6			47	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1			1		1	1	4	-3	-42.86				
4	บ้านกุดระหวี	8	2	33	6			41	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1				1	1	4	-3	-42.86					
5	บ้านขันโตใหญ่โนนค้อ	0	0	48	6			48	6	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1				1	1	4	-3	-42.86					
6	ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)	3	2	39	6	12	3	54	11	1	0	11	12	1	0	5	6	0	0	-6	-6	-50.00		1			1	1	7	-5	-41.67					
7	บ้านสามเพี้ยแสนจำปา	8	2	38	6	14	3	60	11	1	0	11	12	1	0	5	6	0	0	-6	-6	-50.00	1				1	1	7	-5	-41.67	1				
8	บ้านหนองบกโนนสวาท	6	1	27	6			33	7	0	0	4	4	1	0	1	2	1	0	-3	-2	-50.00	1				1	1	3	-1	-25.00					
9	บ้านกุดกง	6	2	19	6			25	8	0	0	4	4	1	0	1	2	1	0	-3	-2	-50.00							2	-2	-50.00					
10	บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า	25	2	81	6			106	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1	1	1		1	1	7	-2	-22.22					
11	บ้านหนองเบ็ด	28	2	56	6			84	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1			1		7	-2	-22.22	1					
12	บ้านดับเต่า	19	2	62	6			81	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1				1		6	-3	-33.33	1				
13	บ้านหนองซอนโพธิ์	18	2	38	6			56	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57					
14	บ้านหนองหงอก	13	2	41	6			54	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57					
15	บ้านหนองไม้ตายหนองของแมว	13	2	58	6			71	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1	1			1	1	6	-1	-14.29					
16	บ้านดอนมะยาง กม.3	14	2	43	6			57	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86		1			1	1	5	-2	-28.57					
17	บ้านชาติศาลา	20	2	48	6			68	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1		1		1	1	5	-2	-28.57					
18	บ้านค้อเหมือดม่วงพัฒนา	11	2	47	6			58	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86		1	1			1		5	-2	-28.57				

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน		พจน.ราชการ		ครู	พิเศษ	บุคลากร	ครู	ธุรการ	นักการ	รวมครู+	จำนวน	ขาด-เกิน	กษ.								
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ร้อยละ	(5)	(6)	(7)											(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
19	บ้านดอนกลางหนองไฮ	19	2	34	6			53	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1					1	1	5	-2	-28.57	2										
20	บ้านนาสีนวลโนนสะอาด	16	2	46	6			62	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1		1			1	1	5	-2	-28.57	1										
21	บ้านบาก	5	2	52	6			57	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1					1	1	5	-2	-28.57											
22	บ้านผือฮินลาจาน	12	2	35	6			47	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86				1	1	4	-3	-42.86	2												
23	บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง	13	2	47	6	24	3	84	11	1	0	11	12	1	0	6	7	0	0	-5	-5	-41.67	1		1				9	-3	-25.00	บ1											
24	บ้านสำราญ	22	2	64	6			86	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33	1				1	1	7	-2	-22.22												
25	บ้านสว่างเชียงหวาง	16	2	69	6			85	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33		1	1			1		7	-2	-22.22											
26	บ้านหนองเป่า	23	2	79	6			102	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33	1					1	7	-2	-22.22												
27	บ้านแจ้งน้อย	3	1	16	5			19	6	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	-2	-1	-33.33	2					1	4	1	33.33												
28	บ้านพลับทองคำ(มหาชัยชินบด)	11	2	50	6			61	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1	1	6	-1	-14.29												
29	บ้านนาดีคอนจาน	19	2	56	6			75	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1	6	-1	-14.29	3												
30	บ้านเขื่อนน้อย	7	2	33	6			40	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1		4	0	0.00	1											
31	บ้านหนองหิน	15	2	21	6			36	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00						1	3	-1	-25.00												
32	บ้านคุยดับเต่า	5	2	21	4			26	6	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1		3	-1	-25.00												
33	บ้านค่าน้ำเกียง	3	2	28	6			31	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1		3	-1	-25.00	บ1											
34	บ้านน้ำไผ่	6	2	23	6			29	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1		4	0	0.00	1											
35	บ้านสิงห์	18	2	63	6			81	8	1	0	8	9	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-22.22					1		7	-2	-22.22												
36	บ้านหนองทองกลางโนนสูง	20	2	64	6			84	8	1	0	8	9	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-22.22					1		7	-2	-22.22												
37	บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง	12	2	48	6			60	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29	1	1	1		1	1	8	1	14.29												
38	บ้านหนองเรือ	26	2	46	6			72	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29			1		1	1	6	-1	-14.29	1											
39	บ้านห้องข่าหนองเสียดาย	8	2	46	6			54	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29					1	1	6	-1	-14.29												
40	บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)	26	2	77	6	44	3	147	11	1	1	14	16	1	0	13	14	0	-1	-1	-2	-12.50	1				1		15	-1	-6.25												

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน ร้อยละ	พจน.ราชการ		ครู พิเศษ	พิเศษ วิฤต	พิเศษ สมัคร	ครู อาสา	ธุรการ ร.ร.	นักการ ภารโรง	รวมครู- อัตราจ้าง	จำนวน ขาด-เกิน	ขาด-เกิน ร้อยละ	กษ. ปี 66						
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		ผอ.	รอง											ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม
													(1)				(2)																							
63	บ้านดงบัง	31	2	77	6			108	8	1	8	9	1	0	9	10	0	0	1	1	11.11							1	1	10	1	11.11								
64	บ้านหนองบัว	2	1	9	4			11	5	0	0	3	3	1	0	3	4	1	0	0	1	33.33							4	1	33.33	1								
65	บ้านหนองบัว(สาขา13)รวมบ.หนองบัว	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	#DIV/0!	1							2	2	#DIV/0!									
66	บ้านหนองบัว(สาขา18)รวมบ.หนองบัว	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	#DIV/0!						1	2	2	#DIV/0!	1									
67	บ้านใหม่ชุมพร(รวมเขือก)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	#DIV/0!							1	1	#DIV/0!										
68	บ้านสมสะอาดหนองแวง(รวมบ้านน้อย)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	0	2	3	#DIV/0!							3	3	#DIV/0!	2									
69	บ้านดอนยางกล้วยสำโรง	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!							0	0	#DIV/0!										
	รวม	1183	123	4942	419	648	50	6773	592	51	16	565	632	66	8	449	523	15	-8	-116	-109	-17.25	14	23	4	13	3	1	52	44	568	-64	-10.13	36						
	อำเภอคำเขื่อนแก้ว																																							
1	บ้านทรายงาม	13	2	55	6			68	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1	1				1	1	6	-1	-14.29								
2	บ้านโนนม่วง	8	2	39	6			47	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1					1	4	-3	-42.86									
3	บ้านสว่างดอนคู	10	2	35	6			45	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1				1	4	-3	-42.86										
4	วัดศักดิ์คุราชูรูปถัมภ์	9	2	35	6			44	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1				1	4	-3	-42.86										
5	บ้านโนนหนองแฝก	12	2	34	6			46	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14		1		1		4	-3	-42.86										
6	บ้านหนองเสียวชัยมงคล	14	2	43	6			57	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1				1	1	4	-3	-42.86									
7	บ้านบุ่งหวาย	20	2	62	6			82	8	1	0	8	9	1	0	3	4	0	0	-5	-5	-55.56	1			1		1	1	5	-4	-44.44								
8	บ้านกุดเป่ง	10	2	20	6			30	8	0	0	4	4	1	0	1	2	1	0	-3	-2	-50.00	1					1	3	-1	-25.00									
9	บ้านกบน้อยหนองคนหนองแปน	24	2	61	6			85	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1				1	6	-3	-33.33										
10	ชุมชนอิววิทยา	22	2	63	6			85	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1			1		1	1	6	-3	-33.33								
11	บ้านเหล่าฝ้าย	14	2	62	6			76	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1	1			1	1	6	-1	-14.29									
12	บ้านนาหอม	14	2	46	6			60	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57									
13	บ้านโคกป่าจิกหนองปลา	9	2	40	6			49	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86			1			1	1	5	-2	-28.57								

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน ร้อยละ	พจน.ราชการ		ครู วิฤต	พี่เลี้ยง ฝึกการ	บุคลากร วิ.ร.ร.	ครู วิ.ร.ร.	บุคลากร วิ.ร.ร.	รวมครู วิ.ร.ร.	จำนวน ขาด-เกิน	ขาด-เกิน ร้อยละ	กษ. ปี 66		
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		ผอ.	รอง										ครู	รวม
													(1)				(2)																		
14	บ้านเหล่ามะเขี้ยว	7	2	36	6			43	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1			1			1	1	5	-2	-28.57	1	
15	บ้านแหล่งหนู	9	2	47	6			56	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86		1				1	1	5	-2	-28.57			
16	บ้านปลาอืด	14	2	45	6			59	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1						5	-2	-28.57				
17	บ้านผักบุง	20	2	49	6			69	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1		5	-2	-28.57				
18	บ้านโคกกลาง(วนาถประชาสรรค์)	9	2	42	6			51	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86			1	1		1	1	5	-2	-28.57			
19	บ้านหัวขัว	14	2	35	6			49	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1					5	-2	-28.57					
20	บ้านนาถ่ม	12	2	50	6			62	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57				
21	บ้านนาเวียงคำศิริ	17	2	65	6	28	3	110	11	1	0	13	14	1	0	8	9	0	0	-5	-5	-35.71	1				1		10	-4	-28.57				
22	บ้านคำแหลม	1	1	13	4			14	5	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	-2	-1	-33.33		1			1	1	1	4	1	33.33			
23	บ้านกุดตากลา	2	2	9	5			11	7	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	-2	-1	-33.33					1	1	2	-1	-33.33				
24	บ้านนาแกม่วงหนองคูหลุก	15	2	53	6			68	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1		6	-1	-14.29				
25	บ้านเหล่าไฮ หนองม่วง ซาตะยานนท์	9	2	39	6			48	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1		6	-1	-14.29				
26	ประชาสงเคราะห์	7	2	41	6			48	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1	1	6	-1	-14.29				
27	บ้านแหล่งบ้าน	16	2	45	6			61	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57		1			1		6	-1	-14.29				
28	บ้านเหล่าหุง	9	2	14	6			23	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1		3	-1	-25.00	1			
29	บ้านกลางนา	7	2	22	6			29	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1					4	0	0.00	1				
30	บ้านหนองเทา	6	2	22	5			28	7	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1		4	0	0.00				
31	บ้านสำโรง	7	2	17	6			24	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1	1	3	-1	-25.00				
32	บ้านสงเปือย	21	2	63	6	39	3	123	11	1	1	14	16	1	0	12	13	0	-1	-2	-3	-18.75					1		13	-3	-18.75	บ1			
33	ชุมชนกุจาน	43	2	115	6			158	8	1	1	10	12	1	0	9	10	0	-1	-1	-2	-16.67			1		1	1	10	-2	-16.67				
34	บ้านกุดกุง	5	2	28	6	93	3	126	11	1	1	14	16	1	0	13	14	0	-1	-1	-2	-12.50		1			1		15	-1	-6.25	2			
35	โชนเหล่าโบวิทยา	22	2	81	6	35	3	138	11	1	1	14	16	1	0	13	14	0	-1	-1	-2	-12.50					1		14	-2	-12.50				

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน ร้อยละ	พ.นง.ราชการ		ครู วิเทศ	พิเศษ ศึกษา	บุคลากร พิเศษ	ครู สอนพิเศษ	ธุรการ ร.ร.	นิการ การโรง	รวมครู อัตราจ้าง	จำนวน ขาด-เกิน	ขาด-เกิน ร้อยละ	กษ. ปี 66										
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		(4)	(5)											(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													(1)					(2)					(3)																					
36	บ้านโพทันท	16	2	88	6			104	8	1	0	8	9	1	0	7	8	0	0	-1	-1	-11.11						1	1	8	-1	-11.11												
37	บ้านนาหลูเหลาดอง	14	2	43	6	22	3	79	11	1	0	11	12	1	0	10	11	0	0	-1	-1	-8.33	1					1	12	0	0.00													
38	บ้านนาคำปักแสด	15	2	29	6	28	3	72	11	1	0	11	12	1	0	10	11	0	0	-1	-1	-8.33					1	11	-1	-8.33	บ1													
39	บ้านทุ่งมน	32	2	82	6	41	3	155	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25					1	1	15	-1	-6.25	1												
40	บ้านดงเจริญ	30	2	90	6	42	3	162	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25		1			1	1	15	-1	-6.25	1												
41	บ้านนาโพธิ์	6	2	34	6			40	8	0	0	4	4	1	0	3	4	1	0	-1	0	0.00	1				1	1	5	1	25.00													
42	บ้านแคนน้อยหนองเลิง	31	2	110	6	71	3	212	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00		1			1	1	16	0	0.00	บ1												
43	บ้านมะพริกคูโพธิ์	40	2	119	6	63	3	222	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00					1	16	0	0.00	1													
44	คำเขื่อนแก้ว	52	2	290	11			342	13	1	1	16	18	1	1	16	18	0	0	0	0	0.00			1		1	19	1	5.56	บ1													
45	บ้านคำม่วง	17	2	64	6	33	3	114	11	1	0	13	14	1	0	13	14	0	0	0	0	0.00					1	1	14	0	0.00	1												
46	ชุมชนดงแคนใหญ่	34	2	129	6	34	3	197	11	1	1	14	16	1	0	15	16	0	-1	1	0	0.00					1	1	16	0	0.00	2												
47	อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)	67	2	796	28			863	30	1	2	37	40	1	2	40	43	0	0	3	3	7.50		1			1	1	43	3	7.50	3												
48	บ้านดอนชะยอม(รวมทุ่งหวาย)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	#DIV/0!					1	2	2	#DIV/0!														
	รวม	805	93	3400	305	529	36	4734	434	39	12	405	456	48	5	306	359	9	-7	-99	-97	-21.27	22	9	2	9	1	2	42	27	395	-61	-13.38	18										
	อำเภอมหาชนะชัย																																											
1	บ้านบากเรือดอนเรือ	19	2	36	6			55	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1					1	1	4	-3	-42.86												
2	บ้านยางน้อย	7	2	35	6			42	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1		1			1	4	-3	-42.86													
3	บ้านหัวดง	8	2	36	6			44	8	1	0	6	7	1	0	2	3	0	0	-4	-4	-57.14	1					1	1	4	-3	-42.86	1											
4	บ้านพลไผ่	19	2	64	6			83	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1		1			1	1	7	-2	-22.22	1											
5	บ้านเหมือดป่าดอง	17	2	75	6			92	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1	1				1	6	-3	-33.33	บ1,ส1												
6	บ้านหนองยาง	20	2	73	6			93	8	1	0	8	9	1	0	4	5	0	0	-4	-4	-44.44	1	1				1	1	6	-3	-33.33												
7	บ้านโนนกอ(จุมสุรพรครวิทยา)	18	2	42	6			60	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1						5	-2	-28.57													

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน		พจน.ราชการ		ครู	พี่เลี้ยง	บุคลากร	ครู	ธุรการ	นักการ	รวมครู	จำนวน	ขาด-เกิน	กษ.								
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ร้อยละ	ผู้สอน	พี่เลี้ยง	วิศกศ.											เสนาธิการ	โขนนาฏ	ครู	วิ.ว.	การโรง	อัตราจ้าง	ขาด-เกิน	ร้อยละ
8	บ้านโนนยาง	14	2	46	6			60	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1		1			1		5	-2	-28.57											
9	บ้านบัวขาว	9	2	36	6			45	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1			1	1	1	6	-1	-14.29												
10	บ้านกุดพันเขียว	18	2	37	6			55	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57	1											
11	บ้านแดง	18	2	28	6			46	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57	1											
12	บ้านยางเครือ	16	2	48	6			64	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1		1		1		5	-2	-28.57												
13	บ้านเวินชัย(ครูราษฎร์บำรุง)	7	2	43	6			50	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1				1	1	5	-2	-28.57												
14	บ้านนาดีนาอุดม	9	2	44	6			53	8	1	0	6	7	1	0	3	4	0	0	-3	-3	-42.86	1			1		1	1	5	-2	-28.57											
15	บ้านหนองตุ	4	2	38	6	20	3	62	11	1	0	11	12	1	0	6	7	0	0	-5	-5	-41.67			1	1		1		8	-4	-33.33	2										
16	บ้านปอแดงโคกสะอาด	20	2	64	6			84	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33				1		1	1	7	-2	-22.22	2										
17	บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์	13	2	64	6			77	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1	1	6	-1	-14.29	1											
18	บ้านราชภูมิ	14	2	42	6			56	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57					1	1	5	-2	-28.57												
19	บ้านเหล่าใหญ่	13	2	40	6			53	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57			1		1	1	5	-2	-28.57												
20	บ้านขาม	3	2	33	6			36	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1						4	0	0.00												
21	บ้านซ่า	8	2	29	6			37	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1		4	0	0.00												
22	บ้านท่าช้าง	8	2	13	5			21	7	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1		3	-1	-25.00	1											
23	บ้านคูสองชั้น	2	1	20	5			22	6	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00					1		3	-1	-25.00	1											
24	บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี	8	2	18	6			26	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00			1		1		3	-1	-25.00												
25	บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์	4	2	18	5			22	7	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1		4	0	0.00												
26	บ้านเลียบ	11	2	68	6			79	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29	1				1	1	7	0	0.00	บ1,ส3											
27	บ้านโนนธาตุ(พิศดารราษฎร์พัฒนา)	16	2	55	6			71	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29	1		1		1		7	0	0.00												
28	ชุมชนบ้านดอนผึ้ง	5	2	51	6			56	8	1	0	6	7	1	0	5	6	0	0	-1	-1	-14.29					1		6	-1	-14.29												
29	บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยา)	23	2	87	6	38	3	148	11	1	1	14	16	1	0	13	14	0	-1	-1	-2	-12.50			1		1	1	14	-2	-12.50	3											

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน ร้อยละ	พจน.ราชการ		ครู วิทยุ	พิเศษ	บุรุษ	ครู	ธุรการ	นักการ	รวมครู	จำนวน	ขาด-เกิน	รายละ	กษ. ปี 66
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		ผู้สอน	พิเศษ											
													(1)										(3)	(4)											
30	บ้านบ่อบึงโพจนาน	20	2	84	6	39	3	143	11	1	1	14	16	1	0	13	14	0	-1	-1	-2	-12.50						1	1	14	-2	-12.50			
31	มหาชนะชัย	10	2	139	6			149	8	1	1	10	12	1	0	10	11	0	-1	0	-1	-8.33			1		1	1	11	-1	-8.33				
32	ชุมชนบ้านหัวเมือง	13	2	73	6	27	3	113	11	1	0	13	14	1	0	12	13	0	0	-1	-1	-7.14	1		1		1	1	15	1	7.14				
33	บ้านดงจาง	32	2	103	6	35	3	170	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25				1		15	-1	-6.25					
34	ชุมชนบ้านสำโรง	29	2	93	6	34	3	156	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25			1	1	15	-1	-6.25	1					
35	บ้านผืออี	22	2	85	6	36	3	143	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25				1		15	-1	-6.25					
36	บ้านคุ่ม	32	2	77	6	47	3	156	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25				1	1	15	-1	-6.25					
37	บ้านม่วงโพธิ์ศรี(สุวรรณภูมิจังหวัด)	24	2	96	6	73	3	193	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25			1		1	1	15	-1	-6.25				
38	บ้านสงยาง	19	2	78	6	41	3	138	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25				1	1	15	-1	-6.25	1				
39	บ้านคูเมือง	4	2	36	6			40	8	0	0	4	4	1	0	3	4	1	0	-1	0	0.00			1	1	5	1	25.00						
40	บ้านแดงประชาสรรค์	8	2	32	6			40	8	0	0	4	4	1	0	3	4	1	0	-1	0	0.00	1			1	1	5	1	25.00	1				
41	อนุบาลพิทยาศาสตร์วิทยานิยม	44	2	457	17			501	19	1	1	23	25	1	1	23	25	0	0	0	0	0.00			1		1	25	0	0.00					
42	บ้านเหมือดขาว	16	2	47	6			63	8	1	0	6	7	1	0	6	7	0	0	0	0	0.00				1		7	0	0.00	1				
43	บ้านดงยาง	9	2	30	6			39	8	0	0	4	4	1	0	3	4	1	0	-1	0	0.00					4	0	0.00						
44	บ้านสร้างแป้น	26	2	90	6			116	8	1	0	8	9	1	0	9	10	0	0	1	1	11.11				1	1	10	1	11.11					
45	ชุมชนบ้านบึงแก้อยชะบะบุรพา	9	2	64	6	1	1	74	9	1	0	8	9	1	0	9	10	0	0	1	1	11.11				1	1	10	1	11.11	1				
46	บ้านหัวดอน	0	0	29	6			29	6	0	0	4	4	1	0	4	5	1	0	0	1	25.00				1		5	1	25.00	บ1,ส1				
47	บ้านดงขวาง(รวมบ่อบึง)	0	0	0	0			0	0	0	0		0	1	0	0	1	1	0	0	1	#DIV/0!					1	1	#DIV/0!						
48	บ้านยางกลาง9(รวมราชมนั)	0	0	0	0			0	0	0	0		0	1	0	1	2	1	0	1	2	#DIV/0!					2	2	#DIV/0!						
	รวม	668	89	2896	284	391	31	3955	404	36	10	365	411	48	1	285	334	12	-9	-80	-77	-18.73	13	9	3	16	2	1	40	28	363	-48	-11.68	27	
	อำเภอค้อวัง																																		
1	บ้านดงมะหรี	19	2	68	6			87	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33	1				1		7	-2	-22.22				

ที่	โรงเรียน	ก่อนประถม		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		รวม		ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.				ครูตาม จ. 18				จำนวนครู -ขาด, +เกิน				-ขาด+เกิน		พจน.ราชการ		ครู วิเทศ	พี่เลี้ยง เสกศิการ	บุคลากร โรงเรียน	ครู ธุรการ	นักการ ร.ร.	รวมครู- อัตราจ้าง	จำนวน ขาด-เกิน	ขาด-เกิน ร้อยละ	กษ. ปี 66
		นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ร้อยละ	ผู้สอน	พี่เลี้ยง										
													(1)				(2)					(3)	(4)	(5)	(6)									
2	บ้านสังข์(ศรีเมืองราชบุรีสามัคคี)	17	2	86	6			103	8	1	0	8	9	1	0	5	6	0	0	-3	-3	-33.33			1		1		1	1	8	-1	-11.11	1
3	บ้านหมากมาย	7	2	13	6			20	8	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	-2	-1	-33.33		1			1	1	3	0	0.00	1		
4	บ้านจันทู	11	2	31	6			42	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57		1			1	1	6	-1	-14.29			
5	บ้านชุม(สังขาลัยราชบุรีสามัคคี)	17	2	58	6			75	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1			1	1	7	0	0.00	1			
6	บ้านบึกใหญ่หนองบ่อหนองซ่า	8	2	33	6			41	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57	1				1	6	-1	-14.29				
7	บ้านควนบกน้อย	11	2	51	6			62	8	1	0	6	7	1	0	4	5	0	0	-2	-2	-28.57		1		1	1	6	-1	-14.29				
8	วัดบ้านเปาะ	8	2	24	5			32	7	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00		1				4	0	0.00	1			
9	สหประชาสรรค์	4	2	20	6			24	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1	1	4	0	0.00	1		
10	บ้านโพนแบง	8	2	25	6			33	8	0	0	4	4	1	0	2	3	1	0	-2	-1	-25.00	1				1	4	0	0.00				
11	บ้านดิว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)	7	2	48	6	69	3	124	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25			1		1	1	15	-1	-6.25			
12	บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)	29	2	73	6	27	3	129	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25				1	1	15	-1	-6.25				
13	บ้านน้ำอ้อม	22	2	42	6	65	3	129	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25			1		1	1	15	-1	-6.25			
14	บ้านศิริพัฒนา	27	2	80	6	37	3	144	11	1	1	14	16	1	0	14	15	0	-1	0	-1	-6.25			1		1	1	15	-1	-6.25			
15	อนุบาลค้อวัง	80	3	321	12			401	15	1	1	18	20	1	1	17	19	0	0	-1	-1	-5.00			1		1	1	19	-1	-5.00			
16	บ้านแจนแลน	9	2	31	6			40	8	0	0	4	4	1	0	3	4	1	0	-1	0	0.00	1				1	1	5	1	25.00			
17	บ้านกุดน้ำใสจันบถน้อย	22	2	106	6	35	3	163	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00				1	1	16	0	0.00				
18	บ้านฟ้าหวน	37	2	134	6	68	3	239	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00			1		1	1	16	0	0.00	บ1,ส2		
19	บ้านแซโพนเมือง	31	2	125	6	71	3	227	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00			1		1	16	0	0.00	1			
20	บ้านผีผวน	0	0	8	3			8	3	0	0	2	2	1	0	1	2	1	0	-1	0	0.00				1		3	1	50.00				
	รวม	374	39	1377	122	372	21	2123	182	14	8	177	199	20	4	152	176	6	-4	-25	-23	-11.56	6	3	2	7	2	1	16	15	190	-9	-4.52	9
	รวมทั้งสิ้น	3030	344	12615	1130	1940	138	17585	1612	140	46	1512	1698	182	18	1192	1392	42	-28	-320	-306	-18.02	55	44	11	45	8	5	150	114	1516	-182	-10.71	90

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่.....

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง..... วิทยฐานะ เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สถานศึกษาอำเภอ.....จังหวัด..... ตำแหน่งเลขที่.....เลขที่จ่ายตรง..... รับเงินเดือนอันดับ.....อัตราเงินเดือน.....บาท (ปีงบประมาณ.....) หมายเลขโทรศัพท์.....		สังกัด ที่ขอย้าย <input type="radio"/> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="radio"/> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... <input type="radio"/> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ <input type="radio"/> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา <input type="radio"/> สำนักงาน กศน. <input type="radio"/> อื่น ๆ
		กรณี ที่ขอย้าย <input type="radio"/> การย้ายกรณีปกติ <input type="radio"/> ครั้งที่ ๑ <input type="radio"/> ครั้งที่ ๒ <input type="radio"/> การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ <input type="radio"/> การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณี หมายเหตุ : ให้เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง
ประวัติส่วนตัว	ข้อมูลอื่น ๆ	ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง(เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)
๑. เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี..... สาขาวิชา/วิชาเอก..... สถาบัน..... คุณวุฒิปริญญาโท..... สาขาวิชา/วิชาเอก..... สถาบัน..... ๓. ความรู้ความสามารถ ๔. ประสบการณ์..... ๕. คู่สมรสชื่อ อาชีพ ที่ทำงาน ตำบล..... อำเภอ จังหวัด	๑. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ เคยถูกลงโทษทางวินัย <input type="checkbox"/> ภาคทัณฑ์ <input type="checkbox"/> ตัดเงินเดือน <input type="checkbox"/> ลดขั้นเงินเดือน/ลดเงินเดือน เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู <input type="checkbox"/> ว่ากล่าวตักเตือน <input type="checkbox"/> ภาคทัณฑ์ <input type="checkbox"/> พักใช้ใบอนุญาต <input type="checkbox"/> เพิกถอนใบอนุญาต ๒. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย <input type="checkbox"/> มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ <input type="checkbox"/> ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย <input type="checkbox"/> ยากลำบากในการเดินทาง <input type="checkbox"/> ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... กิโลเมตร <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....	<input type="radio"/> การย้ายกรณีปกติ เหตุผล..... ๑. ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้าย โดยเรียงลำดับตามความประสงค์ (๑) โรงเรียน..... (๒) โรงเรียน..... (๓) โรงเรียน..... ๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ <input type="radio"/> (๑) ขอร้องรับการย้าย <input type="radio"/> (๒) สถานศึกษาใดก็ได้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า <input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (๒) แล้วจะไม่ขอร้องหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น <input type="radio"/> การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ เหตุผล..... ๑. ให้ระบุอำเภอที่มีสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัด โดยเรียงลำดับตามความประสงค์ (๑) อำเภอ..... (๒) อำเภอ..... (๓) อำเภอ..... ๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ <input type="radio"/> ให้พิจารณาสถานศึกษาใดก็ได้ ในจังหวัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า <input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายแล้วจะไม่ขอร้องหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประวัติส่วนตัว	ข้อมูลอื่น ๆ	ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)
<p>๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่.....ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....</p> <p>๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....</p>	<p>๓. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่..... ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p> <p>๔. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ</p> <p>๑.</p>	<p><input type="radio"/> การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณี เหตุผล.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ กคจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา โดยจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>หมายเหตุ : การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้เป็นดุลยพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาว่าจะให้เขียนคำร้องขอย้ายหรือไม่</p>
<p>ประวัติรับราชการ</p>	<p>๒.</p> <p>๓.</p> <p>๔.</p> <p>๕.</p>	<p><input type="radio"/> ขอย้ายสับเปลี่ยน</p> <p>ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ นาย/นาง/นางสาว..... เลขประจำตัวประชาชน <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> ตำแหน่ง..... วิทยฐานะ..... ตำแหน่งเลขที่..... ชั้น.....บาท</p> <p>สถานศึกษา..... รับเงินเดือนอันดับ.....อัตราเงินเดือน..... บาท (ปีงบประมาณ.....) หมายเลขโทรศัพท์..... เหตุผล.....</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า</p> <p><input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายแล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น</p>
<p>๑. เริ่มรับราชการตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....สังกัด..... ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p> <p>๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....สังกัด..... ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p> <p>๓. รวมเวลารับราชการทั้งหมด.....ปี.....เดือน.....วัน</p> <p>๔. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา ระดับ.....สถาบัน..... ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>		<p>การรับรองเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกหรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเงื่อนไขข้อใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามโครงการ..... หน่วยงาน.....</p>

หลักฐานประกอบการพิจารณา	ความเห็นผู้บังคับบัญชา
<p>ให้ผู้ขอย้ายจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ (กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> สำเนา ก.พ.๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ.๑๖ <input type="radio"/> สำเนาทะเบียนบ้าน <input type="radio"/> สำเนาใบสำคัญการสมรส <input type="radio"/> ใบรับรองแพทย์ <input type="radio"/> บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง <input type="radio"/> บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน <input type="radio"/> อื่น ๆ ระบุ..... <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>หากข้าราชการครุรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.....</p> <p>.....ทดแทน</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p> <p>วัน.....เดือน.....พ.ศ.....</p> <p>ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p> <p>วัน.....เดือน.....พ.ศ.....</p>

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชื่อผู้ขอย้าย

(.....)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี สามารถปรับแบบคำร้องขอย้ายได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

คำชี้แจงในการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

๑. ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สพป.ยโสธร เขต ๑ และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด
สพป.ยโสธร เขต ๑ แนบเอกสารหลักฐานดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๒.๑ คำร้องขอย้าย | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒.๒ สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่ข้อมูลปัจจุบัน
และรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ตามเหตุผลการขอย้าย | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒.๕ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ระบุมหาความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการวิชาเอกทดแทนความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒.๖ เอกสารประกอบการให้คะแนนตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย | จำนวน ๒ ชุด |

๓. การรับรองสำเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัด ให้ดำเนินการตามกรอบการพิจารณา ตามรายละเอียดตัวชี้วัด
และคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

- ให้จัดส่งเอกสารตามจำนวนที่หน่วยงานการศึกษาปลายทางกำหนด และส่งเพิ่มอีกอย่างละ ๑ ชุด
เพื่อเก็บสำเนาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

๕. หากพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องขอย้ายที่กำหนด ตามปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณี
ปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายภายในเขต สพป.ยโสธร เขต ๑ และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด
สพป.ยโสธร เขต ๑

- เมื่อยื่นคำร้องขอย้ายในรูปแบบเอกสารแล้ว ให้เข้าไปกรอกข้อมูลพื้นฐานผ่านช่องทาง QR Code
หรือ <https://forms.gle/dmBPT๘wjdULUTRJ๔๘>



หมายเหตุ เอกสารเรียงตามข้อ ๒.๑-๒.๕ เย็บชุดรวมกับหนังสือนำส่ง จำนวน ๒ ชุด

บัญชีรายละเอียดอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ. 2566

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ที่	สถานศึกษา	อำเภอ	ตำแหน่ง	เลขที่ เลขที่ จ่ายตรง	เงินเดือน		จำนวน นักเรียน	ความขาด ตามเกณฑ์	ความต้องการวิชาเอก				สาเหตุการว่าง	หมายเหตุ
					อันดับ	ขั้น			1	2	3	4		
1	บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)	เมืองยโสธร	103320	0351648	คศ.3	58,390	147	-2	พลศึกษา	ภาษาไทย			รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
2	บ้านดอนกลอย	เมืองยโสธร	27314	0352194	คศ.3	58,390	119	0	ศิลปศึกษา	พลศึกษา	สังคมศึกษา	วิทยาศาสตร์	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
3	บ้านดอนกลอย	เมืองยโสธร	27309	0352192	คศ.2	41,620	119	0	พลศึกษา	สังคมศึกษา	วิทยาศาสตร์		รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
4	บ้านดู่ทุ่งคำบอน	เมืองยโสธร	27299	0352187	คศ.2	41,620	145	-1	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	สังคมศึกษา		รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
5	บ้านดู่ทุ่งคำบอน	เมืองยโสธร	123707	0352205	คศ.3	58,390	145	-1	ประถมศึกษา	สังคมศึกษา			รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
6	บ้านเชียงคำ	เมืองยโสธร	127070	0352664	คศ.3	53,360	178	0	คอมพิวเตอร์	ดนตรี	ประถมศึกษา		รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
7	บ้านชุมเงิน	เมืองยโสธร	27474	0351841	คศ.3	58,390	136	-1	ปฐมวัย	ภาษาไทย	วิทยาศาสตร์	ประถมศึกษา	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
8	บ้านทุ่งแต้	เมืองยโสธร	22357	0351703	คศ.3	58,390	162	-1	สังคมศึกษา	ดนตรี	คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
9	บ้านเดิด	เมืองยโสธร	117190	0352030	คศ.3	58,390	112	-1	ประถมศึกษา	ภาษาอังกฤษ	ปฐมวัย	พลศึกษา	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
10	บ้านเชือก	เมืองยโสธร	26890	0352592	คศ.3	58,390	99	-1	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	พลศึกษา		รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
11	บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนาจศิลป์)	เมืองยโสธร	109	0181738	คศ.1	35,130	121	-2	คณิตศาสตร์				ย้าย สพป.อบ.5	
12	บ้านห้องข้าหนองเสียดาย	เมืองยโสธร	446	0181779	คศ.3	51,550	54	-1	สังคมศึกษา	วิทยาศาสตร์	ปฐมวัย		ลาออก 1 ก.ค. 66	
13	โขงเหล่าไปวิทยา	คำเขื่อนแก้ว	4218	0352583	คศ.3	54,370	138	-2	ภาษาอังกฤษ				รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
14	โขงเหล่าไปวิทยา	คำเขื่อนแก้ว	111787	0351675	คศ.3	56,100	138	-2	พลศึกษา				รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
15	บ้านนาหลู่เหล่าตอง	คำเขื่อนแก้ว	27581	0351670	คศ.3	58,390	79	-1	ปฐมวัย	สังคมศึกษา	พลศึกษา	คอมพิวเตอร์	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
16	บ้านนาหลู่เหล่าตอง	คำเขื่อนแก้ว	27433	0352347	คศ.3	57,370	79	-1	สังคมศึกษา	พลศึกษา	คอมพิวเตอร์		รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	

ที่	สถานศึกษา	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	เลขที่ จ่ายตรง	เงินเดือน		จำนวน นักเรียน	ความขาด ตามเกณฑ์	ความต้องการวิชาเอก				สาเหตุการว่าง	หมายเหตุ
					อันดับ	ขั้น			1	2	3	4		
17	บ้านนาคำปักแฮด	คำเขื่อนแก้ว	27435	0352109	คศ.3	58,390	72	-1	ปฐมวัย	คณิตศาสตร์	ศิลปศึกษา	ดนตรี	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
18	ชุมชนกุ้งจาน	คำเขื่อนแก้ว	100519	0351897	คศ.3	56,360	158	-2	คอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์	ประถมศึกษา	นาฏศิลป์	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
19	บ้านแคนน้อยหนองเล็ง	คำเขื่อนแก้ว	1909	0183009	คศ.1	19,190	212	0	ภาษาอังกฤษ	ประถมศึกษา	ดนตรี	ศิลปศึกษา	ย้าย สพ.ร.อ.3	
20	ชุมชนบ้านหัวเมือง	มหาชนะชัย	3646	0351881	คศ.2	41,620	113	-1	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	พลศึกษา	ประถมศึกษา	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
21	บ้านบ่อบึงโพนจาน	มหาชนะชัย	68697	0352158	คศ.4	69,040	143	-2	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
22	บ้านคุ้ม	มหาชนะชัย	1604	0183221	คศ.3	58,390	156	-1	ภาษาไทย	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	พลศึกษา	ย้ายบ้านม่วงอาจา	
23	บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ	มหาชนะชัย	2456	0183125	คศ.3	58,390	77	-2	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ประถมศึกษา	ย้าย สพ.ป.ยส.2	
24	บ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)	มหาชนะชัย	2820	0183296	คศ.3	46,760	50	-3	ปฐมวัย	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	ภาษาอังกฤษ	ย้าย สพ.ป.อบ.5	
25	บ้านหนองยาง	มหาชนะชัย	2050	0183178	คศ.1	22,760	93	-4	ปฐมวัย	คณิตศาสตร์	ประถมศึกษา	สังคมศึกษา	ย้ายไปร.ร.ชุมชน บ.หนองคู	
26	บ้านน้ำอ้อม	ค้อวัง	120175	0351870	คศ.2	41,620	129	-1	ภาษาไทย	ประถมศึกษา	สังคมศึกษา	วิชาเอกใดๆก็ได้	รับเพิ่มจาก สพม.พัทลุง	
27	บ้านศิริพัฒนา	ค้อวัง	4529	0182521	ค.ผช.	16,770	144	-1	ประถมศึกษา	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	วิชาเอกใดๆก็ได้	ย้ายไปร.ร.บ้านคอนมะยาง กม.3	
28	บ้านจานทุ่ง	ค้อวัง	128671	0392159	คศ.1	34,310	42	-2	ประถมศึกษา	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	รับจาก สพม.ศก.ยส.	
29	อนุบาลค้อวัง	ค้อวัง	4398	0182404	คศ.3	58,390	401	-1	ปฐมวัย				คืนอัตราเกษียณปี 61	